

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

Số: /UBND-TH

V/v giải quyết và trả lời kiến
nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 8,
Quốc hội khóa XV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Kạn, ngày tháng 12 năm 2024

Kính gửi: Các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương
(Có danh sách các đơn vị kèm theo)

Thực hiện Báo cáo số 118/BC-HĐND ngày 17/12/2024 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV (gửi kèm), UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao các đơn vị xem xét, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri nêu tại Báo cáo số 118/BC-HĐND ngày 17/12/2024 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh
(Có biểu chi tiết giao các đơn vị thực hiện kèm theo)

2. Yêu cầu

2.1. Các đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ **phối hợp**, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý chủ động gửi văn bản giải quyết kiến nghị của cử tri cho đơn vị/địa phương được giao chủ trì tổng hợp, thời hạn xong **trước ngày 17/01/2025**.

2.2. Các đơn vị được giao nhiệm vụ **chủ trì** trả lời cử tri chủ động nghiên cứu, giải quyết và có văn bản trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri gửi trực tiếp cho cử tri được biết; đồng thời báo cáo UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) để tổng hợp, thời hạn xong **trước ngày 20/01/2025**. Trường hợp đơn vị được giao chủ trì nội dung chưa đúng với chức năng, nhiệm vụ cần chủ động thông tin, phối hợp với đơn vị có chức năng nhiệm vụ giải quyết nội dung cử tri đang kiến nghị để bảo đảm thời gian báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

2.3. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì theo dõi, tổng hợp kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; tham mưu Báo cáo của UBND tỉnh gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh **trước ngày 22/01/2025**.

Với nội dung trên, yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên (thực hiện);
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng ĐDBQH và HĐND tỉnh;
- LĐVP;
- Lưu: VT, M.Anh, Tuyết¹.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đăng Bình

¹ Thông tin liên hệ: Chu Thị Bạch Tuyết, Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Bắc Kạn. SĐT: 0982 041 819

BIỂU GIAO CÁC ĐƠN VỊ
Xem xét, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

STT	Cử tri	Nội dung kiến nghị	Đơn vị chủ trì trả lời cử tri	Đơn vị phối hợp trả lời cử tri
1.	Cử tri Đặng Thị Xuyên, thôn Tin Đồn, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể	1.1. Hiện nay có đơn vị đang thi công công trình kè bờ sông Năng (thôn Tin Đồn, xã Thượng Giáo) đào xới đổ đất đá xuống dòng sông để làm đường chở vật liệu. Đề nghị sau khi thi công xong mức trả lại hiện trạng lòng sông cho bà con nhân dân để tránh tình trạng bên lở, bên bồi gây sạt lở mất diện tích đất soi bãi của người dân.	Ban QLDA ĐTXD công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh	UBND huyện Ba Bể
		1.2. Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung đề xuất kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đầu tư xây dựng tiếp kè sông Năng, hiện nay mới được đầu tư xây dựng một bên bờ kè.	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	
2.	Cử tri Lý Kim Tinh, UBMTTQ xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể	Đề nghị nâng cấp, sửa chữa tuyến đường 257B đoạn từ xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn đến xã Quảng Khê huyện Ba Bể hiện đã xuống cấp không đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.	Sở Giao thông vận tải	
3.	Cử tri Hoàng Văn Thiết, Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, huyện Pác Nặm	Đề nghị sớm cấp bổ sung kinh phí cho các địa phương theo mức hưởng mới cho các đối tượng là người có công vì từ tháng 11/2024 đến nay không đủ kinh phí chi trả.	Sở Tài chính	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
4.	Cử tri Hà Văn Quyết, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn	4.1. Đề nghị xây dựng tuyến Đường Nà Nội (từ thị trấn Nà Phặc sang xã Thượng Quan) để đảm bảo thuận lợi cho người dân đi lại.	Sở Giao thông vận tải	Ban Dân tộc tỉnh; Ban QLDA ĐTXD CTGT tỉnh; UBND huyện Ngân Sơn
		4.2. Hiện nay một số công trình, dự án sử dụng nguồn ngân sách nhà nước gặp phải một số khó khăn do khan hiếm nguồn cung các loại vật liệu thông thường vì các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh đã khai thác hết công suất thiết kế, hoặc một số mỏ vẫn có vật liệu nhưng đã khai thác vượt công suất thiết kế nên không thể xuất hoá đơn VAT theo quy định. Do đó, một số công trình, dự án không thể mua được vật liệu đã tạm ngừng thi công, làm chậm tiến độ thi công, giải ngân vốn. Đề nghị tỉnh có	Sở Xây dựng	Sở Tài nguyên và Môi trường; Cục Thuế tỉnh

STT	Cử tri	Nội dung kiến nghị	Đơn vị chủ trì trả lời cử tri	Đơn vị phối hợp trả lời cử tri
		thi công, làm chậm tiến độ thi công, giải ngân vốn. Đề nghị tỉnh có hướng chỉ đạo để cung cấp kịp thời vật liệu xây dựng và hóa đơn để kịp tiến độ triển khai dự án trong năm 2024.		
5.	Cử tri Hà Thị Mỹ Hân, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới	<p>Theo quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 19/2024/QĐ-UBND ngày 18/10/2024 của UBND tỉnh, tại Điều 3 quy định tỷ lệ quy đổi, điều kiện bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở khi Nhà nước thu hồi đất để bồi thường cho người có đất thu hồi quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP. Đề nghị cấp có thẩm quyền làm rõ các hộ dân đã được nhận đền bù khi thu hồi đất thực hiện dự án Cụm công nghiệp Thanh Thịnh (từ ngày 22/12/2023), cũng như các hộ dân có một số thửa đất chưa được đền bù còn được xem xét đền bù theo Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 19/2024/QĐ-UBND không.</p> <p>Đồng thời, thực hiện dự án Cụm công nghiệp Thanh Thịnh, người dân đã được bồi thường, hỗ trợ di dời mộ là 10.256.000 đồng/mộ. Ngày 26/01/2024, UBND tỉnh có Quyết định số 152/QĐ-UBND về việc điều chỉnh bổ sung Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 của UBND tỉnh ban hành đơn giá bồi thường nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, trong đó bổ sung đơn giá bồi thường hỗ trợ tiền đất để di chuyển mồ mả trong trường hợp địa phương không có khu nghĩa trang, nghĩa địa tập trung khi Nhà nước thu hồi đất, đối với huyện Chợ Mới là 7.000.000 đồng/mộ. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Quyết định số 19/2024/QĐ-UBND: “Trường hợp hộ gia đình, cá nhân là chủ mộ tự bố trí đất để đặt mộ thì được hỗ trợ tiền như sau: Thành phố Bắc Kạn là 10.000.000 đồng; huyện Chợ Mới là 7.000.000 đồng; các huyện: Bạch Thông, Ba Bê, Ngân Sơn, Na Rì, Chợ Đồn và Pác Nặm là 6.000.000 đồng”. Đề nghị cơ</p>	UBND huyện Chợ Mới	Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng

STT	Cử tri	Nội dung kiến nghị	Đơn vị chủ trì trả lời cử tri	Đơn vị phối hợp trả lời cử tri
		quan có thẩm quyền làm rõ các hộ dân có được hỗ trợ theo các quy định trên hay không.		
6.	Cử tri Tô Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới	Đề nghị quan tâm đầu tư Chợ thị trấn Đồng Tâm vì đã cũ, hiện nay xuống cấp, các dãy bán hàng có nguy cơ đổ sập, ảnh hưởng đến việc kinh doanh của người dân.	UBND huyện Chợ Mới	Sở Công Thương
7.	Nông Văn Tuy, Phó Chủ tịch HĐND xã Yên Dương, huyện Ba Bể	Đề nghị thành lập Hội Cựu Công an nhân dân theo Quyết định số 858/QĐ-BNV ngày 30/10/2023 của Bộ Nội vụ về phê duyệt Điều lệ của Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam để những người đi nghĩa vụ Công an nhân dân trở về địa phương có nơi sinh hoạt phù hợp.	Sở Nội vụ	Công an tỉnh
8.	Cử tri La Văn Luân, tổ dân phố số 1, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn phản ánh	Hiện nay Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn cơ sở vật chất xuống cấp nhiều, đặc biệt là nhà vệ sinh của Khoa Nội B, đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, khắc phục.	Sở Y tế	Bệnh viện đa khoa tỉnh
9.	Cử tri Nguyễn Bá Việt, Chủ tịch UBMTTQ huyện Chợ Mới	Theo hướng dẫn của UBND tỉnh về việc triển khai các giải pháp, chính sách hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn thì các chính sách hỗ trợ sẽ sử dụng nguồn kinh phí từ Quỹ cứu trợ cấp tỉnh và cấp huyện. Hiện nay, Quỹ cứu trợ huyện Chợ Mới đã tiến hành họp xét và hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị giải nhân hỗ trợ cho các đối tượng (Đợt 1). Đề nghị UBND tỉnh xem xét mở rộng các nội dung chi theo Nghị định số 93/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Đồng thời xem xét, cho chuyển nguồn từ Quỹ cứu trợ sang Quỹ vì người nghèo để thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng trên địa bàn huyện vì hiện nay nguồn Quỹ vì người nghèo của huyện huy động được ít.	Sở Tài chính	Đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh phối hợp
10.	Cử tri Phạm Thị Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Cư Lễ,	Trong thực hiện Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành quy định về cơ chế quay vòng	Sở Tài chính	

STT	Cử tri	Nội dung kiến nghị	Đơn vị chủ trì trả lời cử tri	Đơn vị phối hợp trả lời cử tri
	huyện Na Rì	một phần vốn hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, đề nghị UBND tỉnh không thực hiện thu hồi hoặc giảm tỷ lệ một phần kinh phí nhà nước hỗ trợ để luân chuyển, quay vòng. Vì việc thu hồi thực hiện ngay sau khi kết thúc dự án, hộ mới bắt đầu hoặc chưa có lãi từ dự án, rất khó khăn trong việc thu hồi, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của dự án.		
11.	Cử tri Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Na Rì phản ánh	Trong quá trình Hội Cựu chiến binh huyện sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng của Chính phủ gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn cho cử tri để giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình sử dụng chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.	Sở Thông tin và Truyền thông	
12.	Cử tri Hoàng Minh Thắm, tổ nhân dân Giả Rìa, thị trấn Yên Lạc, huyện Na Rì phản ánh	Trong thời gian tham gia quân đội, có tham gia chiến đấu tại Buôn Mê Thuật, chiến dịch giải phóng Hồ Chí Minh, tham gia giải phóng Campuchia. Từ khi Đảng và Nhà nước có chế độ hỗ trợ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, được khám và được Hội đồng y khoa giám định, trên cơ sở kết luận giám định được hưởng chế độ hỗ trợ nạn nhân chất độc hóa học 81% từ ngày 01/6/2008. Đến tháng 10/2024, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo số tiền trợ cấp sẽ bị cắt giảm và số tiền trước đã lĩnh sẽ bị truy thu. Tuy nhiên, cử tri thấy số tiền cử tri đã nhận không phải do cử tri làm sai mà do được Hội đồng giám định kết luận có bệnh tật. Vậy, cử tri thấy số tiền đã lĩnh lại bị truy thu là không hợp lý, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét và trả lời cho cử tri được rõ.	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	
13.	Cử tri Vương Thị Đậm, trường Trung học cơ sở Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn	Hiện nay, việc cho học sinh THCS và THPT được nghỉ học thứ 7 chưa được thực hiện thống nhất (có nơi cho phép nghỉ, có nơi không). Đề nghị xem xét, cho học sinh THCS và THPT được nghỉ học thứ 7 để giảm tải một phần áp lực cho học sinh và giáo viên có thời gian nghỉ ngơi.	Sở Giáo dục và Đào tạo	